

Hai căn bệnh có thể dẫn đến mù mắt cho người cao tuổi là thoái hoá hoàng điểm tuổi già (AMD) và đục thủy tinh thể (Cataract).

Các chất *Lutein* và *Zeaxanthine* giúp chống lại các bệnh lão hóa của mắt. Hai chất này không do cơ thể tạo ra mà do thức ăn và dinh dưỡng đem đến. Ngoài việc bảo vệ đôi mắt, hai chất này còn trợ tim và giúp bộ óc làm việc đắc lực thêm nữa. Đây là hai chất chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do tàn phá các tế bào mô ở mắt. Người sử dụng thường xuyên hai chất *Lutein* và *Zeaxanthine* sẽ giảm được nguy cơ bị bệnh đục thủy tinh thể mắt

Trên võng mạc có một điểm giúp ta nhìn thật rõ chi tiết sự vật; đó là điểm vàng (macula). Điểm này khi ta về già thường bị thoái hóa do sự tàn phá của các gốc tự do.

Theo nghiên cứu, điểm vàng chứa rất nhiều chất *Lutein* và *Zeaxanthin*, nên khi về già phải cung cấp 2 chất này cho đầy đủ. Các nghiên cứu cho thấy những người già dùng 10 mg *Lutein* mỗi ngày sẽ giảm rủi ro bị bệnh thoái hóa điểm vàng rất nhiều.

Quả việt quất chứa bột Anthocyanin từ nhóm Flavonoid, có tác dụng nuôi dưỡng võng mạc, tái tạo cấu trúc võng mạc và chỉnh sửa các hình ảnh sắc tố Rhodopsin, đặc biệt là khi trời tối. Anthocyanins Celulete bảo vệ võng mạc trước sự thoái hóa và viêm, cải thiện thị lực.

Vitamin B12, Kẽm (Zn), Selenium, Vitamin B2, Vitamin A và Vitamin C là những khoáng chất và Vitamin không thể thiếu được để bổ sung dinh dưỡng cho mắt, làm cho mắt không bị thoái hóa sớm.

Thành phần:

Luteina 5%, chiết xuất từ bột quả việt quất (*Vaccinium myrtillus*), sulfat kẽm, Vitamin A, Selenium, Vitamin C, Vitamin B2. Tá dược vừa đủ.

1 viên có chứa: 3 mg Luteina (min. 0,12 mg Zeaxanthine); 50 mg bột quả việt quất; 1,6 mg Vitamin B2; 800 mcg Vitamin A retinol equivalent; 80 mg Vitamin C; 15 mg kẽm; 25 mcg Selenium.

Đóng gói: Hộp có 2 vỉ, mỗi vỉ 15 viên nang.

Liều dùng: Uống mỗi ngày 1-2 viên.

Chế phẩm không phải là thuốc. Không dùng thay thế thuốc chữa bệnh.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ phòng. Tránh xa tầm tay trẻ em.

Hạn sử dụng, số lô: Xem trên hộp.

Số đăng ký: Xem trên hộp

SĐK: 45983/2017/ATTP-XNCB

Nhà sản xuất:

NP pharma Sp. Zo.o.

07-300 Ostrow Maz.

Ul. Podstoczysko 30

Poland, EU

Nhà nhập khẩu:

Cty TNHH Sản Phẩm Tự Nhiên VN

Số 19A, Tổ 56, P. Yên Hòa, Cầu giấy HN.

Tel. 024.22121569, 028 35471412

www.Zdrovit.vn



TrungTamThuoc.com